

Số: /KH-SGDĐT

Long An, ngày tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Thực hiện Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (*sau đây gọi tắt là thực hiện Kết luận số 80-KL/TW*), Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn ngành GD&ĐT.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW góp phần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn tiếp theo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đối với công tác PBGDPL trong tình hình mới.

Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn PBGDPL với công tác xây dựng, tổ chức theo dõi thi hành pháp luật.

II. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Các cơ sở giáo dục quán triệt và triển khai thực hiện đến đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh tại các đơn vị:

- Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Công văn số 3210-CV/TU ngày 17/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư (*sau đây gọi tắt là Đảng văn số 3210-CV/TU*).

- Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai công tác PBGDPL

a) Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW, Công văn số 3210-CV/TU bằng hình thức phù hợp đến các cơ sở giáo dục (*sau đây gọi tắt là đơn vị*); phát huy vai trò, trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu đơn vị trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp giữa ngành GD&ĐT, ngành Tư pháp và ban ngành có liên quan; gắn việc triển khai Kết luận số 80-KL/TW, Công văn số 3210-CV/TU với thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết hợp PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tại đơn vị.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

b) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong nhà trường, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công đoàn), Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Kết luận số 80-KL/TW, Công văn số 3210-CV/TU bằng hình thức phù hợp cho các đối tượng trong nhà trường, phụ huynh học sinh Kết luận số 80-KL/TW, Công văn số 3210-CV/TU trong hệ thống tổ chức mình, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn thể trong công tác PBGDPL tại đơn vị.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

3. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu người dạy, người học và nhóm đối tượng trong đơn vị

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, PBGDPL các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Bộ, ngành, của HĐND, UBND tỉnh và các chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Sở GD&ĐT đến đội ngũ bằng hình thức phù hợp; chú trọng PBGDPL về các chính sách, pháp luật về GD&ĐT được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật trong toàn ngành; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật giáo dục có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản.

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy đối tượng người dạy, người học, người lao động làm trung tâm. Khi thực hiện thông tin, phổ biến về các lĩnh vực pháp luật, chuyên đề khác nhau cần gắn với việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng PBGDPL; thông tin tới đội ngũ, phụ huynh học sinh về cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập trung tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên trang mạng xã hội; thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”¹. Tăng cường khai thác, sử dụng, kết nối chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục theo yêu cầu, của tổ chức, cá nhân theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh bằng các hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: hàng năm.

b) Hướng dẫn nội dung PBGDPL trên cơ sở bám sát nhu cầu của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn ngành và yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể; hướng dẫn sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình thức, cách thức PBGDPL đã triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Thời gian thực hiện: hàng năm.

c) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ngành liên quan, Báo Long An, Đài PT&TH Long An và các phương tiện thông tin đại chúng khác

¹ - Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Long An về Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021”

- Kế hoạch số: 2609/KH-SGDĐT ngày 07/10/2019 V/v thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” Ngành GD&ĐT tỉnh Long An

Hướng dẫn, định hướng việc tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, tham gia PBGDPL; phối hợp, hướng dẫn tổ chức các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm, về công tác thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh cao đẳng, đại học hàng năm, công tác xã hội hóa về giáo dục .

Thời gian thực hiện: hàng năm.

d) Tiếp tục giới thiệu đến các đơn vị để khai thác có hiệu quả các chương trình, chuyên trang, chuyên mục PBGDPL với hình thức phong phú; nội dung pháp luật trong các chương trình giải trí trên truyền hình; chú trọng hoạt động tư vấn, giải đáp, đối thoại chính sách pháp luật vào các khung giờ quy định; hưởng ứng tích cực các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

đ) Kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nội dung PBGDPL phù hợp với lứa tuổi, góp phần xây dựng và hình thành thế hệ trẻ có văn hóa, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước và luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật.

Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ giáo viên, người làm công tác pháp chế trong ngành giáo dục; chuẩn hoá đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy pháp luật theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

e) Có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập pháp luật tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trong đó tập trung vào việc chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, Giáo dục công dân theo thẩm quyền; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân, đội ngũ kiêm nhiệm công tác pháp chế góp phần đổi mới căn bản, toàn diện về công tác PBGDPL trong toàn ngành.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

4. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đối tượng người dạy, người học và người lao động trong toàn ngành

a) Tổ chức thực hiện PBGDPL hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ trì của công chức pháp chế , đội ngũ kiêm nhiệm pháp chế tại các đơn vị và sự tham gia, vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh; lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL vào các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn

nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động toàn dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, thông tin tham gia PBGDPL ở cơ sở.

CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới mọi người; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công dân tìm hiểu nâng cao nhận thức và ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Gắn công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên tại đơn vị là điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng biên giới, địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh và các chương trình, đề án khác liên quan.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

b) Tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021, do Sở GD&ĐT lập tại Kế hoạch số 3433/KH-SGDĐT ngày 29/12/2017 và các Đề án về PBGDPL khác; triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn tiếp theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

c) Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong định hướng triển khai công tác PBGDPL; đổi mới cách thức tổ chức hoạt động; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, gắn kết, lồng ghép nguồn lực để triển khai có trọng tâm, trọng điểm công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

5. Rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL đối với ngành GD&ĐT trong tình hình mới

a) Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

b) Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong ngành GD&ĐT bằng hình thức thích hợp.

Thời gian thực hiện: theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

c) Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật quy định về kinh phí, chế độ lao động đối người thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Thời gian thực hiện: theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

6. Tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL

Hướng dẫn, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia công tác PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai công tác PBGDPL ở các đơn vị phù hợp, đáp ứng với yêu cầu, điều kiện thực tế.

Tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ kiêm nhiệm pháp chế, tham mưu công tác tuyên truyền, PBGDPL lâu dài tại đơn vị, nâng cao năng lực theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; ưu tiên bố trí người phụ trách, tham mưu nhiệt tình, có kiến thức pháp luật, thực sự có năng lực và hoạt động thực chất; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này.

Thời gian thực hiện: theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tăng cường PBGDPL đối với các đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng biên giới; lồng ghép PBGDPL với thực hiện các văn bản, chính sách liên quan đến đối tượng này.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

7. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL

Tăng cường phối hợp với các tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh², các tổ chức liên quan trong xây dựng, triển khai các mô hình, cách thức PBGDPL cụ thể thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác này.

Tăng cường huy động, khuyến khích các nguồn lực, tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GD&ĐT tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác PBGDPL tại các đơn vị

Thời gian thực hiện: hằng năm.

² Kế hoạch số: 1838/KH-SGDĐT ngày 11/06/2020 của Sở GD&ĐT V/v Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Công văn số: 2462/SGDĐT-TTr ngày 05/08/2020 của Sở GD&ĐT V/v triển khai Đề án “Pháp luật vì Cộng đồng” giai đoạn 2020-2025 do Đoàn Luật sư tỉnh Long An chủ trì.

8. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong công tác PBGDPL

Đề nghị cấp ủy đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp cùng nhà trường trực tiếp tham gia PBGDPL;

Các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa nhà trường với đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên, vận động đội ngũ phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục; tham gia xây dựng, phản biện, giám sát thi hành pháp luật tại đơn vị trong đó có các văn bản, chính sách về PBGDPL;

Đổi mới hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung PBGDPL trên mạng xã hội, mạng viễn thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Thời gian thực hiện: hằng năm.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL. Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại các đơn vị, trong toàn ngành, bám sát các tiêu chí đã triển khai thực hiện³ nhằm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại các đơn vị.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Sở GD&ĐT

- Giao trách nhiệm Thanh tra Sở

+ Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại kế hoạch này bảo đảm có chất lượng, hiệu quả.

+ Tiếp tục tham mưu đề xuất công tác phối hợp cùng ngành Tư pháp và các ban, ngành đoàn thể có liên quan, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đến Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh theo yêu cầu; kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả.

- **Đối với các phòng Sở:** tùy theo chức trách, nhiệm vụ được giao, các phòng còn lại có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này.

2. Các phòng GD&ĐT cấp huyện, các đơn vị trực thuộc

³ Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT ngày 06/03/2020 của Sở GD&ĐT V/v Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục trong nhà trường Ngành GD&ĐT tỉnh Long An trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng, ban hành, quán triệt và triển khai thực hiện đến đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên tại đơn vị nội dung kế hoạch này; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm góp phần Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong toàn ngành.

- Tăng cường, lồng ghép, phối hợp cùng ngành chức năng trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này các đơn vị thực hiện đồng bộ với các chương trình, đề án, nội dung Sở GD&ĐT đã chỉ đạo trong thời gian qua trong đó lưu ý đến các văn bản sau:

- *Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT ngày 06/3/2020 của Sở GD&ĐT v/v Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường ngành GD&ĐT tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.*

- *Công văn số 1004/SGDĐT-TTr ngày 01/4/2020 của Sở GD&ĐT v/v thông tin một số mô hình tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả.*

- *Công văn số 1402/SGDĐT-TTr ngày 06/5/2020 của Sở GD&ĐT v/v triển khai thực hiện báo cáo tổng kết việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.*

- *Công văn số 2190/SGDĐT-TTr ngày 09/7/2020 của Sở GD&ĐT v/v triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư.*

- *Công văn số 664/SGDĐT-TTr ngày 10/3/2020 v/v định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL định kỳ các tháng trong năm đối với ngành GD&ĐT.*

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT ;
- UBND tỉnh;
- Ban TGTU;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Sở Tư pháp;
- Tỉnh đoàn;
- UBND huyện, TX, TP;
- Phòng Tư pháp huyện, TX, TP
- Lưu: VT, TTr. ĐTT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Song An